

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 250 /UBND-NCKTGS

Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2025

V/v tăng cường công tác phòng cháy,
chữa cháy trên địa bàn thành phố

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Trong các ngày lễ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua trên địa bàn thành phố xảy ra các vụ cháy rừng và nhà dân tại các quận, huyện: Đồ Sơn, Hồng Bàng, An Lão và Cát Hải gây thiệt hại về tài nguyên rừng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tác động xấu đến môi trường sinh thái và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Xét đề nghị của Công an thành phố tại Tờ trình số 245/TTr-CAHP-PC07 ngày 04/02/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1523/UBND-NCKTGS ngày 02/7/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2906/UBND-NCKTGS ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Xây dựng

Tiếp tục tham mưu ban hành văn bản bổ sung quy định giải pháp cấp thiết nâng cao điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình hiện hữu và ban hành văn bản quy định thực hiện tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp ngăn cháy lan và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,



cứu hộ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà cho thuê trọ), báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20/02/2024.

3. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện; phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng điện an toàn.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao nằm trong khu dân cư, nơi tập trung đông người; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm các điều kiện kinh doanh an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Yêu cầu chủ cơ sở khắc phục ngay các nguy cơ mất an toàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kiến thức kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục; tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để đảm bảo triển khai hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí để tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố theo quy định.

Tiếp tục hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương bố trí nguồn kinh phí phục vụ khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thụ hưởng ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn thành việc khắc phục theo quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công điện số 08/CĐ-CT ngày 03/10/2024 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố sau Báo số 3 và Thông báo số 519/TB-VP ngày 23/10/2024 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống cháy rừng trên địa bàn thành phố. *fd*



Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan: Nghiên cứu, lựa chọn các nguồn nước chân đồi, chân núi phục vụ cho máy bơm chữa cháy hút nước phục vụ chữa cháy rừng; đầu tư trang bị máy bơm chữa cháy, lăng vòi, bàn dập lửa; xây dựng phương án chữa cháy rừng theo các tình huống cấp độ để chủ động huy động lực lượng phương tiện tổ chức chữa cháy.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, chủ rừng thường xuyên duy tu, sửa chữa, thiết kế, xây dựng mới các bể nước phục vụ chữa cháy và các đường băng cản lửa để tạo đường cho xe chữa cháy và các lực lượng tiếp cận tổ chức khoanh vùng, dập tắt đám cháy, chống cháy lan ra các khu vực xung quanh khi xảy ra cháy rừng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra các vụ cháy rừng, mức độ thiệt hại và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

7. Công an thành phố

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an cấp huyện xây dựng các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, xử lý và cứu chữa các tình huống khẩn cấp về cháy.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân gây cháy, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, khi để xảy ra cháy mà không có các biện pháp hữu hiệu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 08/CĐ-CT ngày 03/10/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố sau Báo số 3 và Thông báo số 519/TB-VP ngày 23/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống cháy rừng trên địa bàn thành phố.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố

Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức về chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với người dân. Kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và các nguy cơ có thể phát sinh cháy nổ, biện pháp phòng ngừa cháy nổ.

Phối hợp với Công an thành phố định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động trên địa bàn thành phố để khuyến cáo, cảnh báo và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn.

10. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: số 02/CĐ-CT ngày 25/4/2024 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố; số 08/CĐ-CT ngày 03/10/2024 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố sau Báo số 3 và Thông báo số 519/TB-VP ngày 23/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống cháy rừng trên địa bàn thành phố.

Thường xuyên duy tu, sửa chữa, thiết kế, xây dựng mới các bể nước, các ao trữ lượng nước tại chân đồi, chân núi, các đường băng cản lửa phục vụ chữa cháy để tạo đường cho xe chữa cháy và các lực lượng tiếp cận khi xảy ra cháy rừng.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức tuyên truyền cho người dân sinh sống tại các khu dân cư gần rừng ký cam kết không đốt các loại pháo, pháo hoa, thả đèn trời gây nguy hiểm mất an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Rà soát, kiểm tra, phân loại, đánh giá mức độ nguy hiểm về cháy nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh để hướng dẫn các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải cam kết thực hiện các giải pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy (theo tài liệu hướng dẫn do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành) và phải hoàn thành thực hiện các giải pháp **trước ngày 30/3/2025**. Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong. Kiên quyết xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật

Rà soát việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) theo quy định.

Cấp phép xây dựng, cải tạo đối với các loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) khi đã thực hiện các giải pháp, điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có cơ sở còn

tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 9367/VP-NCKTGS ngày 19/12/2024 về kết quả xử lý các công trình thụ hưởng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố có vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với khu dân cư, khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt chú ý các điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, việc cản trở đường giao thông và lối thoát nạn. Vận động người dân tháo dỡ barie, rào chắn, ụ bê tông cản trở đường di chuyển của xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hiến đất mở rộng các ngõ, ngách để phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiếp cận được trong các ngõ sâu. Giải quyết dứt điểm việc coi nói chiếm dụng lối đi chung, cản trở đường giao thông và lối thoát nạn; việc cầu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không đảm bảo an toàn theo quy định.

Công khai danh sách các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống loa phát thanh của địa phương. Tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ có nhiều người nghe, theo dõi để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy xảy ra tại các loại hình cơ sở, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy tác dụng các mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình: mô hình khu chung cư, nhà tập thể, tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy; mô hình thôn an toàn phòng cháy chữa cháy; mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy; mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng; mô hình cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thành lập đầy đủ các đội phòng cháy chữa cháy dân phòng tại các thôn, tổ dân phố. Đảm bảo về nhân lực, cơ sở vật chất và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng đảm bảo hiệu quả, thực chất.

11. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi quản lý của mình chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- ĐPTTHHP, Báo HP, CĐANHP, CTTDTTP;
- CVP, các PCVP UBNDTP;
- Các Phòng: NCKTGS, XDGTCT, NNTNMT, TCNS, TCHC;
- Lưu: VT, NCKTGS2. ✓

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Cường